

สรุปประเด็นข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การป้องกัน/การแอบอ้างให้ความช่วยเหลือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำกับดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครสอบแข่งขัน ในกระบวนการป้องกันการทุจริต หากเกิดกรณีดังกล่าวให้แจ้งคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสจ.) หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วย</p> <p>๒. การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อรับทราบแนวนโยบายและข้อราชการสำคัญของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด และสร้างความร่วมมือให้การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้ง มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในหลักวิธีการปฏิบัติราชการ แนวทางการบริหาร วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมราม การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานแจ้งข้อมูลในเรื่องกำหนดการ และการจองที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการกู้เงินของ อบต. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. อบต. กู้เงินได้เฉพาะเพื่อดำเนินโครงการลงทุนหรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและประหยัด</p> <p>๒. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาจกู้เงินจากแหล่งเงินทุน อบต. หรือจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ (สถาบันการเงิน)</p> <p>๓. นายก อบต. ต้องเสนอเรื่องการกู้เงินให้สภา อบต. พิจารณาอนุญาตและเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติกู้เงิน ดังนี้</p> <p>๓.๑ กรณีขออนุมัติต่อ ผวจ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - กู้เงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท - มีภาระชำระหนี้เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย <p>๓.๒ กรณีขออนุมัติต่อ รพว.มท.</p> <ul style="list-style-type: none"> - กู้เงินเกิน ๕๐ ล้านบาท - มีภาระชำระหนี้เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย <p>๔. เมื่อ อบต. ได้รับอนุมัติให้กู้เงินและทำสัญญากู้เงินแล้ว ให้รายงานข้อมูลการกู้เงิน ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เป็นรายไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส (ปีละ ๔ ครั้ง)</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดย สด. ได้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเช่นเดียวกับการกู้เงินของ อบจ. และเทศบาล</p> <p>๔. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมีกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>สด. ได้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เปิดศูนย์เฉพาะกิจฯ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์เฉพาะกิจฯ ส่วนกลาง ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น สด. - มอบให้ ทจจ. เป็นผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจในส่วนภูมิภาค และประสานการรายงานผลการเลือกตั้ง 	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๒. การรายงานเหตุการณ์กระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และเหตุการณ์กระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อ การเลือกตั้งฯ หากพบให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>รายงานการกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ และรายงานเหตุการณ์การกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้งตามแบบรายงานที่กำหนด โดยให้รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นจนถึงวันเลือกตั้ง (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องเรียบร้อย</p> <p>๕. การเบิกค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า</p> <p>สท. มีหนังสือแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี อปท. มีคำสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับ อปท. ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้</p> <p>อปท. สามารถสั่งให้บุคคลภายนอก เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ฯลฯ ปฏิบัติราชการให้กับ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ หรือจัดกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.</p> <p>บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ อปท. มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท) ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๖. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>รายจ่ายภาพรวม วงเงิน ๑๘๑,๒๖๒.๔๑ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๕๑% - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑.๒๘% - วาง PO แล้ว ๗.๒๕% <p>งบลงทุน (กรม) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๘๒%</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งตอนนี้ถือว่าเบิกจ่ายได้น้อยมาก เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีโอกาสูงในการถูกดึงงบประมาณกลับ ดังนั้น จึงควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	

๗. กระทรวงมหาดไทยแจ้งกำชับการจัดทำหนังสือราชการของหน่วยงาน

ขอให้ สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการของหน่วยงาน กรณี ทำหนังสือราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หากเป็นหนังสือราชการที่มีความสำคัญและมีผลต่อการพิจารณาและวินิจฉัยของทางราชการ ให้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ และมีให้จัดทำเป็นหนังสือประทับตรา หากหน่วยงานใดใช้หนังสือประทับตรา และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงนามในหนังสือประทับตรานั้น

๘. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของ อปท. ในช่วงสงกรานต์

พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอให้ดำเนินการมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ
- ๒) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
- ๓) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ
- ๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
- ๕) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

๙. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของรัฐ

ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ กรณีที่ดินของรัฐที่ประชาชนเข้ามาครอบครองหรือทำประโยชน์ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ สก. ได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินของ สปก. ที่ราชพัสดุขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับ สปก. จังหวัดหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่โดยตรง

๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ อปท. ที่มีสถานพยาบาลในสังกัด และมีความประสงค์จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ขอเบิกไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ประกอบด้วย

- ๑) คำสั่ง/หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงาน
- ๒) ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
- ๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน
- ๔) หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
- ๕) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๑๑. การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ อสม. ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ของ อปท.</p> <p>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบตามมติ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน ของ อสม. ออกจากรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก มิใช่ภารกิจถ่ายโอนฯ และ อบจ. ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงาน ร่วมกับ อสม. - โดยให้นำเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการ อสม. ไว้ที่กระทรวง สาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป - ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขาดเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คงสัดส่วนรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และมีให้กระทบต่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p>ขอให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปประเด็นข้อสั่งการ
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)	<p>๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</p> <p>๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</p> <p>การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. สถ. จะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้ง ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. และจะปิดศูนย์เลือกตั้งเมื่อการนับคะแนนและการรายงานผลเลือกตั้ง ทั้ง ๒,๔๗๒ แห่ง เป็นการเรียบริยถึงจะมีการปิดศูนย์การเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด และทีมงานช่วยรายงานข้อมูลการเลือกตั้งทั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อนำเรียนรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง ดังนี้</p> <p>๑.๑ เหตุการณ์ในการเปิดหีบทุกหน่วยเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกหน่วยในพื้นที่เมื่อเปิดหีบเรียบริยขอความกรุณารายงานมายังส่วนกลาง ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ใน LINE สั่งการและจะได้มีการสั่งการ ใน LINE ต่อไป ในระหว่างการเลือกตั้งเกิดมีเหตุการณ์ที่สำคัญผู้บริหารควรจะทราบ เช่น การฉีกบัตร หรือการกระทำความผิดทางกฎหมายเลือกตั้ง หรือลักษณะอื่น ๆ ให้รีบรายงานตามช่องทางที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ เพื่อประสานงานเพื่อให้ข้อมูลได้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน</p> <p>๑.๒ เวลา ๑๗.๐๐ น ขอให้รายงานการปิดหีบเข้ามาส่วนผลของการรวมคะแนนทันทีที่ได้ผลอย่างไม่เป็นทางการ ขอเน้นย้ำในส่วน of เทศบาลนคร ๓๘ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๙๕ แห่ง และเทศบาลตำบล ๒,๒๔๗ แห่ง เมื่อทุกเขตเลือกตั้งได้คะแนนในภาพรวมอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กองกลางเลือกตั้งได้กำหนดไว้เป็นไฟล์ excel ภายในวันเลือกตั้งหรือในวันทำการถัดไปเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานทางเทศบาลได้บันทึกรายงานผลในระบบ ELE ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนช่องทางการรายงาน มีทั้งกลุ่ม LINE ตอบข้อสั่งการทาง e - mail และทางโทรศัพท์</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๒. การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ขณะนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนการประเมิน IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งกำหนดต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายงานล่าสุดในส่วน IIT บันทึกและอนุมัติข้อมูลแล้ว จำนวน ๗,๓๑๗ แห่ง คิดเป็น ๙๓ เพอร์เซ็นต์ บันทึกแล้ว แต่ผู้บริหารยังไม่อนุมัติ ๔๔๕ แห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๗ แห่ง ส่วนของภายนอก EIT บันทึกและอนุมัติแล้ว ๖,๗๗๗ แห่ง คิดเป็น ๘๖ เพอร์เซ็นต์ บันทึกข้อมูลไปแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ ๗๐๑ แห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๗๑ แห่ง</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญและติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมิน สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอนุมัติข้อมูลด้วย ขอชมเชย ๗ จังหวัดที่ได้ดำเนินการกรอกและอนุมัติข้อมูล ทั้ง IIT และ EIT ครบ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดนครปฐม จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสตูล และจังหวัดสระบุรี ในส่วนของ IIT ครบ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ มีจำนวน ๑๕ จังหวัด ในส่วนของ EIT ครบ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ มีจำนวน ๘ จังหวัด ขอความร่วมมือได้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบดำเนินการ</p>	
	<p>๓. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๓.๑ ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ขณะนี้รายงานข้อมูลมาแล้วเพียง ๓๒ จังหวัด เพราะข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขดเชยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินของปีที่ผ่านมา</p> <p>๓.๒ การหารือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของ สถ. มี ๒ ลักษณะ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะแรก จังหวัดหารือมาในนามจังหวัด สถ. จะตอบข้อหารือตามความเห็นของกรมตามระเบียบกฎหมาย - ลักษณะที่สอง ในการให้คำแนะนำของคณะกรรมการระดับจังหวัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าได้ให้คำแนะนำท้องถิ่นไปต้องให้รายงานมาที่ สถ. หรือกระทรวงมหาดไทย โดยถ้า สถ. เห็นด้วยหรือกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยจะแจ้งเวียนให้จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ถ้าความเห็นไม่ตรงกัน กรมหรือกระทรวงมหาดไทยต้องนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการในระดับประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๔. การสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นและการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล</p> <p>การสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วและมีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๘๒๒ คน ตามปฏิทินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประมาณวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดวันสอบวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ต้องรอมหาวิทยาลัยยืนยันมาอีกครั้ง</p> <p>การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ ราย ตามปฏิทินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดวันและสถานที่สอบวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดวันสอบประมาณวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วัน เวลาที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>ขอเน้นย้ำว่าหากมีผู้กระทำความผิดในการเรียกเก็บเงินหรือมีการทุจริตในการสอบจะมีความผิดทางอาญา รวมทั้งความผิดทางปกครอง สำหรับในส่วนของผู้ที่ขอให้ช่วยกันกำชับ กวดขัน ไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในการสอบแข่งขันในส่วนของอนุกรรมการสรรหา อสถ. ได้กำชับ เข้มงวด ให้ดูแลการสอบทุกขั้นตอน ทั้งนี้หากได้รับเบาะแสการกระทำความผิดต่าง ๆ ขอให้แจ้งท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้บริหาร อสถ. เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปประเด็นข้อสั่งการ
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายจจร ศรีชวโนทัย)	<p>๑. การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องกำหนดการ และเน้นย้ำเรื่อง ขอให้ส่งแบบตอบรับการจองที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๒. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยได้มีการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี มีจำนวนผู้สมัครสอบ ๑๑,๕๐๗ คน และผู้มาสอบทั้งหมด ๒,๗๖๒ คน คิดเป็น ๒๔ %</p> <p>๓. แผนปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น สก. แผนปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแผนสำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิก ตำแหน่งสำหรับการปรับปรุงตำแหน่ง จำนวน ๑๗๙ อัตรา ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๕ อัตรา คงเหลือ ๔ อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับของผู้อำนวยการส่วนกลางคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๙๖ อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มงานส่งเสริมฯ สกจ. จำนวน ๗๖ อัตรา และกลุ่มงานภายในสำนัก/กอง ๑๙ อัตรา, ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๘ อัตรา, ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานกฎหมายฯ ของ สกจ. จำนวน ๓๖ อัตรา, กลุ่มงานการเงินจำนวน ๓๖ อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการสูง ๒ อัตรา</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ออกตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดว่า ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ฯ และการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับการย้าย การโอน การเลื่อน ที่ดำเนินการก่อนกฎ ก.พ. ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ</p> <p>๕. เรื่องศูนย์ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เรื่องมาตรการป้องกันและการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ซึ่งมีการรณรงค์ดังนี้ ก่อนการควบคุมระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔, ช่วงควบคุมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔, และหลังควบคุมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”</p> <p>การเบิกจ่ายงบประมาณการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการอื่น ๆ และจะเกี่ยวข้องกับระเบียบการเบิกจ่ายทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนหรืออาสาสมัครที่นายก อบท. มีคำสั่งใช้ และนอกคำสั่งใช้โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน สำหรับในส่วนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการเบิกไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ๑๐๐ บาท, ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ๒๐๐ บาท, เกิน ๘ ชั่วโมง ๓๐๐ บาท</p> <p>สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบและระมัดระวัง คือ เรื่องของความซ้ำซ้อนในการเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มาทำงานร่วมกับ อบท.</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๖. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>สำหรับในไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๕๔ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจซึ่งยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยยอดการเบิกจ่ายรวม PO เพียงร้อยละ ๓๗.๐๓ สำหรับสำนัก/กองขอให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมายให้ได้ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดสรรให้ อบท. ในไตรมาสที่ ๓ - ๔</p> <p>ในส่วนของงบลงทุน สถ. ได้รับจัดสรรมา ๑๔๕ ล้านบาทเศษ ขณะนี้ผลการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ ๑๑๑ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๖ % งบประมาณที่อยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น ระบบ ELAAS</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งรัดการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งไม่พร้อมดำเนินการหรือส่งคืนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Plan ให้ส่งเอกสารโครงการมาที่กองพัฒนา และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยเร็ว เพื่อจะนำงบประมาณในส่วนนี้ไปให้ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังขาดอยู่ และขอให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีโครงการดังกล่าวยังคงค้างอยู่ที่สำนักงบประมาณหรือไม่ ถ้ามีให้ทำหนังสือเร่งรัดด้วย</p> <p>จังหวัดการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ อันดับ ๑. จังหวัดภูเก็ต ๒. จังหวัดลำพูน ๓. จังหวัดยะลา ๔. จังหวัดอุทัยธานี ๕. จังหวัดสมุทรปราการ ๖. จังหวัดแพร่ ๗. จังหวัดกำแพงเพชร ๘. จังหวัดปัตตานี ๙. จังหวัดราชบุรี ๑๐. จังหวัดพังงา</p> <p>จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายน้อย ๑๐ อันดับ ๑. จังหวัดตราด ๒. จังหวัดสระแก้ว ๓. จังหวัดมุกดาหาร ๔. จังหวัดสกลนคร ๕. จังหวัดอุบลราชธานี ๖. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗. จังหวัดนครนายก ๘. จังหวัดนครสวรรค์ ๙. จังหวัดนนทบุรี ๑๐. จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียดการส่งคืนโครงการ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาทเศษ ขอให้ช่วยเร่งรัดการส่งเอกสารมาให้ สถ.</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามตรวจสอบว่า อปท. สามารถดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๓ ได้หรือไม่ ติดขัดปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนานควรมีวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำหรับโครงการเล็กๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น, การอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปประเด็นข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ</p>	<p>๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับปศุสัตว์จังหวัดในการดำเนินการออกประกาศเป็นเขตพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขได้ฟรี และครอบคลุม</p> <p>ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องศูนย์พักพิงสัตว์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก และต้องใช้บุคลากรในการดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาและอุปสรรคกับบางจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ หากสามารถทำเป็นศูนย์พักพิงแบบชั่วคราวให้เป็นรูปแบบที่เล็กลง เลี้ยงสุนัขได้ ๒๐ - ๓๐ ตัว ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปอำนวยความสะดวก ในเรื่องของ การดูแล งบประมาณต่าง ๆ ก็จะทำให้เรื่องนี้คลี่คลายและมีความคล่องตัวมากขึ้น</p> <p>เพิ่มเติมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย คณะอนุกรรมการประเมินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยของสำนักนายกรัฐมนตรียุติวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จะเกิดความสำเร็จได้ มีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรก ต้องการให้มีการทำหมันในสัตว์จรจัดได้ครอบคลุม ๑๐๐% ส่วนที่ ๒ ลดการกระจายขอบเขตโรคหรือไม่มี และผ่านพ้นของการประเมินในระยะเวลา ๓ ปี ก็จะกลายเป็นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามเงื่อนไขของ สส. ซึ่งสอดคล้องกับที่สำนัก/กองไปทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำการประเมินจากนี้ไปอีก ๓ ปี เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>๒. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบลงทุนในกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิมเป็นอำนาจของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. แผนจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ขณะนี้จังหวัดได้เริ่มดำเนินการโครงการจังหวัดสะอาดไปแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยใช้แนวทางตามแผนจังหวัดสะอาดเดิมไปพลางก่อน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์ให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ติดตามเร่งรัดในส่วนของแผนจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อที่จังหวัดนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดต่อไป</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๔. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น</p> <p>เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยตรงกับพื้นที่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวอาสาสมัครบริบาล ต้องการให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประกวดรางวัลสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นของแต่ละพื้นที่ โดยอาจจะให้ สก. กำหนดเป็นตัวชี้วัดของท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาโครงการฯ และแจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการต่อยอดในอนาคต หากไม่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ</p> <p>๕. เรื่องการตรวจรับงานคอนกรีต</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอทราบแนวทางที่ถูกต้อง และซักซ้อมในประเด็นการตรวจรับงานคอนกรีต เพื่อปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น ประเด็นการตรวจรับงานคอนกรีต บางแห่งวัดความกว้าง, ยาว, หนา ได้ครบถ้วน สามารถตรวจรับงานคอนกรีตได้ ส่งมอบงานได้ บางแห่งแนะนำว่าตรวจรับงานได้ ส่งมอบงานได้ แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ จนกว่าจะมีการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตโดยการบ่ม เป็นเวลา ๑๘ วัน ถึงจะมีการเบิกเงินได้</p> <p>๖. เรื่องการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารโดนคำสั่งตามมาตรา ๔๔</p> <p>ขอให้ สก. และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานความร่วมมือและช่วยลงไปเป็นพี่เลี้ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารโดนคำสั่ง คสช.ตามมาตรา ๔๔ ซึ่งมีปัญหาในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ปัญหาปฏิบัติงาน เช่น นายช่างรักษาการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา</p> <p>๗. เรื่องปัญหาข้อพิพาทในส่วนของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>สำหรับโครงการในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เกิดข้อพิพาททำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ เช่น กรณีประปาหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วแต่กรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับได้เพราะเหตุต่าง ๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทไปถึงศาลปกครองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถหาทางออกได้โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งศาลปกครอง</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะให้พี่น้องประชาชนเรียบริ้อยตรงตามห้วงเวลาไม่เช่นนั้นงบประมาณก็จะถูกพับไปงบประมาณที่มีอยู่ก็จะถูกใช้เพื่อการชดใช้หนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นความเสียหายและไม่เกิดผลดีกับองค์กรและประชาชน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแก้ปัญหาโดยอาจจะขอความอนุเคราะห์จากภาคราชการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา เช่น หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือวิศวกรรมระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้ชำนาญด้านวิชาชีพมาช่วยหาทางออกแก้ปัญหาในแต่ละจุด</p>	